



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 31 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,666 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,204,729 ราย รักษาหายเพิ่ม 19,245 ราย รักษาหายสะสม 1,021,772 ราย ยังรักษาอยู่ 171,368 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 190 ราย เสียชีวิตสะสม 11,589 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 31,771,819 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 218,494,990 ราย เสียชีวิต 4,532,435 ราย รักษาหาย 195,315,692 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ขอให้จนท.ระดมฉีดวัคซีนในภูมิภาคยุโรปหลังยอดติดเชื้อ-เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น เยอรมัน ประชากรกว่า 60% รับวัคซีนครบโดสแล้ว อิสราเอล เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ประชาชนอายุเกิน 12 ปี แอฟริกาใต้ พบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ C.1.2 ที่มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งทำให้สามารถการแพร่เชื้อได้ง่ายและอาจต้านวัคซีนได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น ญี่ปุ่น ส่งระงับวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่ม 1 ล้านโดส หลังพบการปนเปื้อนรอบใหม่ เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดอีกครั้ง ออสเตรเลีย จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 500,000 โดส ในสัปดาห์นี้หลังตกลงในสัญญาแลกเปลี่ยนวัคซีนกับสิงคโปร์ ศรีลังกา ผู้ติดเชื้อเกือบ 6 หมื่นราย เกรงเป็นซูเปอร์เดลตา สหภาพยุโรป ประกาศถอดสหรัฐอเมริกา อิสราเอล โคโซโว เลบานอน มอนเตเนโกร และมาซิโดเนียเหนือ ออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยในการเดินทาง

ประเด็นสำคัญ

1.การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, kapook, sanook, topnews, สำนักข่าวอิศรา)

-นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.พท. อภิปรายว่า นายกฯ และรมว.สธ. บริหารงานล้มเหลว 4 ด้าน 1.ด้านการควบคุมโรคระบาด จนทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลว 2.จัดหาวัคซีนผิดพลาด คาดการณ์สถานการณ์ผิดและไม่กระตือรือร้นจัดหาวัคซีน มีเจตนาไม่เข้าโครงการโคแวกซ์เนื่องจากไม่ได้ผลประโยชน์ โดยรู้เห็นเป็นใจกับรมว.สธ. และเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องภาคเอกชนที่ขอนำเข้าวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 3.ล้มเหลวในการกระจายวัคซีน 4.บริหารสถานการณ์วิกฤตเหมือนสถานการณ์ปกติ จัดซื้อวัคซีนคุณภาพต่ำราคาแพง และซื้อเพียงรายเดียวเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชนผูกขาดวัคซีนซิโนแวค โดยมีหลักฐานจากข้าราชการสธ. เป็นข้อมูลแผนการนำเข้าซิโนแวค ราคาซื้อต่อโดส โดยมีส่วนต่างจากราคาที่กรม.อนุมัติ 2,098,529,920 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, thaigov, pptvhd, topnews, bangkokbiznews, thailandplus, springnews, tnthailand, kapook, sanook, one31, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท, ทีวี่ทุกช่อง)

-นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย นำผู้บริหารสธ. แกลงชี้แจง โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ไทยนำเข้าซิโนแวคตั้งแต่ มี.ค. 2564 ซึ่งอย.ให้การรับรองแล้ว โดยมีการฉีดสูตรไขว้โดยใช้ซิโนแวคเป็นเข็มหนึ่ง และ AZ เป็นเข็มสอง ข้อดีคือฉีดได้เร็วขึ้นและภูมิคุ้มกันมากขึ้น ข้อกล่าวหาจึงไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ มีหลักฐานจากนักวิชาการหลายที่ยืนยันตรงกันว่าวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ มีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. ชี้แจงกรณีถูกอภิปรายว่าเป็นนายหน้าขายวัคซีนให้กับบ.ซิโนแวค ว่า เดิมมีบริษัทลูกแห่งหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดซื้อ แต่ทางการเงินไม่ยอม อภ.จึงต้องติดต่อเองและจัดซื้อซิโนแวคเพื่อให้คนไทยได้ฉีดวัคซีนระหว่าง AZ โดยใช้เงิน อภ. จัดซื้อไปก่อนหลายพันล้านบาท เมื่อได้ของแล้วจึงกำหนดราคาขาย ซึ่งอภ.ต้องแบกรับอัตราแลกเปลี่ยนเอง กรอบการขออนุมัติเป็นการขอเผื่อไว้ แต่เรียกเก็บตามราคาจริง โดยบวกค่าดำเนินการ ค่าขนส่ง 2-4%

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า วัคซีน AZ ได้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่ พ.ย. 2563 สัญญาการจองซื้ออยู่ในเงื่อนไขที่ทุกประเทศต้องรับความเสี่ยงร่วมกันในระหว่างการผลิตและพัฒนาวัคซีน การนำพื้นฐานความเข้าใจแบบเดิมมาใช้ในการตัดสินใจทำสัญญาการจัดซื้อล่วงหน้าไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ส่วนการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศได้รับวัคซีนไม่มาก การจัดซื้อวัคซีนโดยตรงทำให้เราได้รับวัคซีนมากกว่าและมีความแน่นอนมากกว่า แต่ในอนาคตหากสถานการณ์เปลี่ยนไป ประเทศไทยอาจจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ร่วมกับ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แกลงเรื่องวัคซีนซิโนแวค ยืนยันได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงเป็นตัวเลขที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ปกติ ดำเนินการโดยหลายหน่วยงานและเชื่อถือได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ผู้จัดการ, thaiPBS, workpointtoday, newtv, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ วัคซีนซิโนแวคได้มาด้วยสัมพันธที่ดีกับประเทศจีน ส่วนราคา 17 เหรียญ เป็นการซื้อครั้งแรกเพียง 2 ล้านโดสเพื่อใช้ฉุกเฉิน ซึ่งถูกกว่าราคาจริงและไม่เสียภาษี ส่วนเดือนเม.ย. เกิดการระบาดรอบ 3 วัคซีนแอสตรา จะส่งเดือน มิ.ย. จึงต้องซื้อซิโนแวค ซึ่งราคาตกลงเรื่อยๆ วันนี้ 8.90 เหรียญ ยืนยันซิโนแวคเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยสร้างภูมิ ทำให้กรมควบคุมโรคประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงช่วงที่สายพันธุ์เดลต้าระบาด เงินที่เหลือจากการซื้อได้ส่งกลับเข้ารัฐ เช่นเดียวกับการจัดซื้อ ATK เมื่อผ่าน อย.ก็มีสิทธิที่จะเข้าประมูล ไม่ใช่การล็อกสเปก

2.การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พ. อภิปรายความล้มเหลวการแก้ไขวิกฤตของนายกฯ และรมว.สธ. ว่า 1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่สุจริต มีพฤติกรรมฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติครม. และข้อสั่งการของตัวเอง 2.ทำระบบสาธารณสุขล้มเหลว 3.เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดหาวัคซีน 4.ปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติครม. และข้อสั่งการนายกฯ ในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK โดยหลังการอภิปรายจะยื่นป.ป.ช. เพื่อส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และร้องไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วย

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. แถลงกรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ว่า หน่วยงานจัดซื้อคือรพ.ราชวิถี ผ่านอภ. จึงขอให้มั่นใจในความโปร่งใส ส่วนกระบวนการจัดซื้อล่าช้าเนื่องจากมีกลไกการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ ซึ่งมีการบันทึกวิดิทัศน์ทุกขั้นตอน อีกทั้งมีคุณภาพตามมาตรฐาน อย. ไม่มีการล็อกสเปก ชุดตรวจที่ WHO รับรองคือชุดตรวจมาตรฐานที่ใช้สำหรับแพทย์ แต่ที่ซื้อคือแบบที่ให้ประชาชนใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ nationtv

-ผอ.อภ. ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ นพ.เกรียงศักดิ์-นพ.อารักษ์ กรณีจัดหาชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด อาจเข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคา เนื่องจากการเพิ่มเรื่องมาตรฐาน WHO ซึ่งอาจเข้าข่ายกีดกันรายอื่นเพื่อล็อกสเปก

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า จะหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับ นพ.เกรียงศักดิ์ และ นพ.อารักษ์ แม้ว่าอภ.จะดำเนินการเป็นรายบุคคล แต่ทั้ง 2 คนทำงานกับชมรมแพทย์ชนบทมานานจึงต้องปกป้องดูแล ชมรมแพทย์ชนบทไม่ได้ต้องการโจมตีบริษัทที่ชนะการประมูล เพียงแต่ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของสินค้ากับอภ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, บางกอกโพสต์

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า อภ.ได้ลงนามจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดแล้ว เบื้องต้นกำหนดให้กระจายในพื้นที่สีแดงก่อน ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัดและพื้นที่อื่นผ่านหน่วยบริการและร้านยา ซึ่งจะได้รับชุดตรวจคนละ 2 ชุด เว้นระยะตรวจห่างกัน 5 วัน ในชุมชนกทม. 2,000 ชุมชน กำหนดแจกชุมชนละ 1,008 ชุด รวม 2 ล้านชุด ส่งผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการดูแลของสำนักอนามัย กทม. ทีมแพทย์อาสาสมัคร และให้ อสส. ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำไปแจกในชุมชน ครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิ เน้นกลุ่มเสี่ยง หากผลตรวจพบเชื้อจะจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ HI/CI ดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จตามหลักการ "แจก-เจอ-จ่าย-จบ" ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อื่น จะกระจายผ่านหน่วยบริการในพื้นที่ รวมถึงร้านยา คลินิกเวชกรรม และคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยระบบ VMI ของ อภ. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับชุดตรวจต้องยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง และทำแบบคัดกรองความเสี่ยงโดยคลิกที่ "รับชุดตรวจโควิด-19" หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับชุดตรวจตามหน่วยบริการข้างต้นในพื้นที่ได้ กรณีที่ไม่มีสมาร์ตโฟนจะกระจายชุดตรวจผ่านผู้นำชุมชนและอสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ก.พาณิชย์ เผย ล่าสุดพบว่าราคาขาย ATK ลดลง 10-20 % หลังมีผู้นำเข้าถึง 27 ราย พร้อมเอาผิดผู้ค้ายาฟ้าทะลายโจร-ATK แผงเกินสมควร รวม 26 ราย

3.การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, thaiPBS)

-อภ. เผย ติดตามความคืบหน้ากับ บ.ซิลลิคา ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาต่อเนื่อง คาดล็อตแรกส่งมอบต้นไตรมาส 4/2564 จำนวน 1,958,400 โดส และส่งมอบต่อเนื่องจนครบในไตรมาส 1/2565 เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัท ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ อภ. และภาครัฐในการเร่งจัดหาวัคซีน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นาจาก รพ. ตามที่จองไว้

3.การเฝ้าระวังสายพันธุ์ C.1.2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., tnnthailand, springnews)

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ C.1.2 กลายพันธุ์มากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าระบาดได้มากกว่าและอาจต้านทานวัคซีนได้มากกว่าทุกสายพันธุ์

-นายริชาร์ด เลสเซลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ กล่าวว่า ไวรัสสายพันธุ์ C.1.2 อาจมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกายดีกว่าสายพันธุ์เดลตา ค้นพบครั้งแรกในเดือน พ.ค. ขณะนี้พบในประเทศแอฟริกาใต้กว่าครึ่งประเทศ และแพร่ไปอีก 7 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ จีน นิวซีแลนด์ โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ คองโก และมอริเชียส

-ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า อย่าวางใจว่า C.1.2 ยังไม่เข้ามาเพราะเราไม่เคยกั้นการระบาดจากนอกประเทศได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ ไทยโพสต์ tnnthailand, bangkokbiznews, ch7, isranews, thejournalistclub, js100, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 9, NBT, Thaipbs)

-นพ.เฉตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงสายพันธุ์ใหม่ C.1.2 ว่า ตามธรรมชาติเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ แต่ไทยยังไม่พบสายพันธุ์นี้ และให้ความมั่นใจว่าระบบการเฝ้าระวังของไทยมีการตรวจจีโนม ดูรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์ประมาณสัปดาห์ละ 500 ตัวอย่าง โดยสายพันธุ์หลักในไทยยังคงเป็นเดลต้า ส่วนความรุนแรงของเชื้อกลายพันธุ์จะต้องเก็บข้อมูลไปอีกสักระยะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, workpointtoday, newtv, innnews)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์ C.1.2 ในประเทศไทย โดยมีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมกว่า 3 หมื่นตำแหน่ง กรมฯ ตรวจได้สัปดาห์ละ 400-500 ตัวอย่าง ส่วนสายพันธุ์เดลตา AY ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศไทย และยังไม่พบว่ามีความรุนแรงมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา

-ศ.เกียรติคุณ ดร.วันดี จินทรทิตย หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้สัมภาษณ์กรณีพบสายพันธุ์ C.1.2 ว่า ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลกลางโควิดโลก (GISAI) จากการพิจารณาตำแหน่งการกลายพันธุ์ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะส่งผลต่ออาการรุนแรงหลังรับเชื้อมากน้อยแค่ไหน แต่ดูจากการที่พันธุกรรมมีความวิตกว่าจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหรือไม่ คงต้องพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยต่างๆ รวมถึงการระบาด ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกและ CDC ยังไม่ได้ยืนยันความรุนแรงจนจัดลำดับความสำคัญ จึงยังไม่มีการแจ้งเตือน แต่ต้องเฝ้าระวัง

4.เตรียมพร้อมคลายล็อก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, workpointtoday, innnews, js100)

-นพ.เฉตสรร นามวาท ผอ. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงกรณีร้านอาหารยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส หรือยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองจากชุดตรวจ ATK ว่า สามารถเปิดได้ตามปกติ เนื่องจากมาตรการที่ประกาศในเดือน ก.ย. เป็นการขอความร่วมมือและเป็นแนวทางที่จะเป็นมาตรฐานตามมาในช่วงเดือนต่อไป ขอให้ใช้มาตรการส่วนบุคคลเข้ามาเสริม เช่นเดียวกับ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ยังไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อหรือการฉีดวัคซีน เนื่องจากยังไม่ได้ใช้เป็นมาตรการบังคับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายปริญญา พาณิชศักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีศบค.คลายมาตรการตั้งแต่ 1 ก.ย. ว่า ยังมีบางมาตรการที่อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการ фитнес สระว่ายน้ำ สปา สถานบันเทิง และกลุ่มธุรกิจกลางคืน ถูกสั่งปิดกิจการมานานแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาของภาครัฐ อยากให้ศบค.พิจารณาความเดือดร้อนของกลุ่มเหล่านี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-ผู้สื่อข่าวสอบถามประชาชนที่มารับตรวจคัดกรองด้วยการตรวจแบบ ATK กรณีวันที่ 1 ก.ย. มีการผ่อนปรนบางกิจการ แต่ต้องมีผลตรวจ ATK หรือฉีดวัคซีนครบโดสก่อนเข้าใช้บริการ ได้ข้อมูลว่า มาตรการดังกล่าวมีความยุ่งยาก จะไม่ไปใช้บริการ รวมทั้งขณะนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังคงฉีดวัคซีนไม่ครบ จึงยังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, js100

-สปสช. ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วย ATK ฟรี ในวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย. 2564 ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพในภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย ร้านนวด ร้านตัดผม/เสริมสวย และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่ลานจอดรถชั้น 4 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ตั้งเป้าตรวจวันละ 1,500 ราย

5.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ผล RT-PCR แทนใบรับรองแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งนายทะเบียน การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประกันภัยโควิด 19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต แบบเจอ-จ่าย-จบ โดยให้ใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือใบรับรองแพทย์

6.แก้พ.ร.บ.โรคติดต่อคุ้มครองแค้แพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวอิศรา, newtv, mthai, ch7, innnews, workpointtoday, topnews)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการแก้ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ ว่า เรื่องอยู่ที่คกก.กฤษฎีกา โดยเนื้อหาในร่างฉบับนี้ มีการนิรโทษกรรมไปถึงฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายนโยบาย มีเพียงฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเพราะจำเป็น ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้ให้การคุ้มครองแพทย์ เพราะเป็นการคุ้มครองสำหรับการต่อสู้ที่มีการกระทำผิดกฎหมาย แต่หากทำโดยสุจริตจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ หากมีโรคระบาดที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สธ.ต้องประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงก่อน และเมื่อกรมเห็นความจำเป็นจะออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอีกทีหนึ่ง ส่วนฝ่ายความมั่นคงสามารถแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานได้ อาทิ การให้ตำรวจช่วยตั้งด่าน

7.นายก อบต.บางเลนติดเชื้อโควิดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ one31

-นายธีรชัย ดาวเจริญ อายุ 75 ปี นายก อบต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม เสียชีวิตที่รพ.นครปฐม หลังเข้ารับการรักษาโรคโควิดตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค.

8.ประชาชนแย่งฉีดไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

-ที่ รพ.พญาไท ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชาชนนับพันคนรอฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกจนเกิดความวุ่นวาย เนื่องจากวัคซีนมีเพียง 200 โดส ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่พอใจ เรียกร้องให้หน่วยงานรีบแก้ไข โดยพบว่าประชาชนเดินทางมาจากอำเภอและจังหวัดข้างเคียงด้วย เช่น ระยอง ฉะเชิงเทรา นนทบุรี

9.เกิดเหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, one31

-เพจสมุทรปราการ Press เผยภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด วันที่ 28 ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเทศบาลแห่งหนึ่งซึ่งสวมชุด PPE ก่อเหตุชกต่อยกับเจ้าหน้าที่เวรเปล หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.รัฐแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการ เนื่องจากนำผู้ป่วยโควิดมาส่งรพ. เจ้าหน้าที่เวรเปลแจ้งให้ไปส่งถึงห้องผู้ป่วยเนื่องจากใส่ชุด PPE แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ยอมจึงมีปากเสียงและชกต่อยกัน

มาตรการอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

-นายธนกร วังบุญขุนเฒ่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสมแล้ว 31,902,718 ล้านโดส นายกฯ ชื่นชมภาพรวมการฉีดวัคซีนเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ ให้บริการฉีดวัคซีนได้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่มี และเตรียมพบปะร้านค้าร้านอาหาร นำกำลังใจจากนายกฯ มอบผู้ประกอบการ 1 ก.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, acnews, Thaipbs, tnnthailand, thailandplus, springnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาสังคม ภายใต้ชื่อภารกิจ “ลมใต้ปีก” จัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย HI/CI เขต กทม. และปริมณฑล ตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านสายด่วน 1426 เว็บไซต์ <http://oxygen.hss.moph.go.th/> หรือเครือข่ายจิตอาสา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, pptvhd36, thailandplus, changmainews)

-นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำสถานประกอบการ ร้านอาหาร ทำความสะอาดดูแลสถานที่ภายในร้าน สถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะที่นั่ง และห้องส้วม ก่อนเปิดให้บริการ เพื่อทำลายเชื้อโรค สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สวท, สำนักข่าวไทย

-นพ.สราวุฒิ รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ตามมาตรการ Sandbox ณ โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นกรุงเทพฯ เขตวังทองหลาง กทม. พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์, nationtv, สวท., สำนักข่าวไทย

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสูบบุหรี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การสูบบุหรี่มีความเสี่ยงติดเชื้อถึง 3.47 เท่า พร้อมขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังสูบบุหรี่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในบริเวณรพ.สนาม, ศูนย์แยกกักกันในชุมชน รวมถึง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-ดร.วัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.ธ. พร้อมคณะผู้บริหาร จ.สระบุรี อสม. ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก (ถึงบ้าน) ที่พักอาศัยของประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มขาดโอกาสเข้าถึงวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบกล่องห่วงใย ด้านภัยโควิด โดยใช้สามล้อแดงเป็นพาหนะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามรัฐ</p> <p>- ผู้ว่าฯ กทม. เปิดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม. ร่วมใจ ด้านภัยโควิด ภายในตลาดเสนีย์ ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค และตลาดต้นไม้ชายคาเพชรเกษม 28 เขตภาษีเจริญ โดยจัดเจ้าหน้าที่ 100 คน รถฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ ระดมฉีดล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการเปิดกิจการต่าง ๆ 1 ก.ย.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, springnews</p> <p>-กรม. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 105,592,000 บาท ให้กรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน สำหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบอันเนื่องมาจากโรค COVID-19</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา-กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-สธ. กำหนดปริมาณสาร CBD สูงสุดไม่เกิน 75.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณสาร THC สูงสุด 0.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค 4 กลุ่ม 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) 2. เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ 3.เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ 4. เครื่องดื่มจากธัญชาติ และอนุมัติให้ภาคเอกชนดำเนินการปลูกทั้งในส่วนของกัญชง-กัญชา คาดว่าจะเริ่มเห็นสินค้าลงสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 4</p>	-
<p>ดูแลผู้สูงอายุเกิดอาการสำคัญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., pptvhd36, thailandplus</p> <p>-นพ.วิรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีดูแลผู้สูงอายุเมื่ออาการสำคัญ หรือมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นจากเสมหะ เศษอาหาร ฟันปลอมที่ชำรุด ไปอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ดูแลต้องเร่งช่วยเหลือโดยใช้มืออ้อมจากด้านหลัง กำมือประสานไว้ที่หน้าท้องผู้สูงอายุเหนือสะดือเล็กน้อย กระแทกมือขึ้นด้านบนบริเวณกะบังลมอย่างรวดเร็ว ตามจังหวะหายใจขับสิ่งที่อุดกั้นออก เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต นอกจากนี้ ควรดูแลสุขภาพเหงือกและฟันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนควรปรึกษาแพทย์</p>	-
<p>เตรียมจำหน่ายชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, thestandard, js100, mthai, thaipbs, tnn, thailandplus)</p> <p>-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปลดล็อกเพิ่มการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ HIV โดยในปีนี้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองผ่านการขึ้นทะเบียน อย. 2 ชนิด คือ ชุดตรวจหาการติดเชื้อ HIV จากการเจาะเลือดปลายนิ้วมือ รู้ผลภายใน 1 นาที และชุดตรวจโดยการใช้น้ำลาย อ่านผลได้ใน 20 นาที เตรียมวางจำหน่ายในร้านขายยาทั่วประเทศสิ้นเดือนส.ค.นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรค บรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ 3 ด้าน ทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้เสียชีวิต และปัญหาการตีตราลดลงในอีก 9 ปี</p>	-
<p>เตือนกินไส้เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., ไทยรัฐ, มติชน, sanook, ch7, thaipbs, workpointtoday, kapook, newtv, mcot, thailandplus</p> <p>-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่นิยมกินไส้เดือนดิบ อาจปนเปื้อนไข่พยาธิ ได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เมื่อสะสมจนเจริญเติบโตมีปริมาณที่มากขึ้น อาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อต่อระบบทางเดินอาหาร และเสี่ยงอาหารเป็นพิษได้</p>	
<p>เผาทำลายยาเสพติดของกลาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, mthai, ch7)</p> <p>-นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กองทัพบก ป.ป.ส. เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง จาก 138 คดี จำนวน 27,806 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท ณ บ.อัครปราการ จก. (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ</p>	